



แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๗๗๖๐๐๘ / โทรสาร ๐๓๖ - ๗๗๖๐๐๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sao.nasom@gmail.com
เว็บไซต์ www.nasom.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๔ วรรค ๑๖ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ โดยหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น ตามระเบียบฯ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตาม ประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒ - ๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)	๖
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)	๘
ภาคผนวก	
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงิน สละสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/ กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

.....

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๗.๕๘	๘๖,๐๐๐	๐.๓๖	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๖.๐๖	๒๐๐,๐๐๐	๐.๘๓	สำนักปลัด
๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๗.๕๘	๑๖๕,๐๐๐	๐.๖๙	สำนักปลัด
รวม	๑๔	๒๑.๒๑	๔๕๑,๐๐๐	๑.๘๘	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ					
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๖	๙.๐๙	๑,๖๑๔,๘๐๐	๖.๗๒	กองการศึกษาฯ
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๓.๐๓	๑๔๐,๐๐๐	๐.๕๘	สำนักปลัด
๑.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๙.๐๙	๒๔๓,๐๐๐	๑.๐๑	สำนักปลัด
๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑.๕๒	๐	๐	งบบุคลากรอื่น
๑.๕ แผนงานงบกลาง	๔	๖.๐๖	๔,๓๔๕,๑๐๐	๑๘.๐๙	สำนักปลัด
รวม	๑๙	๒๘.๗๘	๖,๓๔๒,๙๐๐	๒๖.๔๑	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน					
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๕๒	๖๐,๐๐๐	๐.๒๕	สำนักปลัด
รวม	๑	๑.๕๒	๖๐,๐๐๐	๐.๒๕	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๓	๑๙.๗๐	๒,๖๓๙,๙๙๐	๑๐.๙๙	กองช่าง
รวม	๑๓	๑๙.๗๐	๒,๖๓๙,๙๙๐	๑๐.๙๙	
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๕	๗.๕๘	๖๕,๐๐๐	๐.๒๗	สำนักปลัด
รวม	๕	๗.๕๘	๖๕,๐๐๐	๐.๒๗	
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒	๑๘.๑๘	๑๔,๑๔๖,๕๘๐	๕๘.๙๐	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานงบกลาง	๒	๓.๐๓	๓๑๐,๙๖๖	๑.๒๙	สำนักปลัด
รวม	๑๔	๒๑.๒๑	๑๔,๔๕๗,๕๔๖	๖๐.๑๙	
รวมทั้งหมด	๖๖	๑๐๐.๐๐	๒๔,๐๑๖,๔๓๖	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

.....

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑										
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๓	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/แผนชุมชน	- ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล/แผนชุมชน - จัดประชุมยกร่าง ฯ/ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๖/อบต.นาโสม	สำนักปลัด	←-----→										
๔	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งเมื่อถึงกำหนดวาระหรือกรณีฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๖/อบต.นาโสม	สำนักปลัด	←-----→										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

.....

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑											
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยม และจรรยาบรรณ (ปราบปรามการทุจริต)	จัดกิจกรรมหรือฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชน พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๖/อบต.นาโสม	สำนักปลัด									← →			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

.....

๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑												
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. อบต.นาโสม	กิจกรรมการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	๕,๐๐๐	อบต.นาโสม	สำนักปลัด	←—————→												
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	- จัดตั้งจุดตรวจให้บริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้น ปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ -กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต.นาโสมกำหนด	๗๐,๐๐๐	อบต.นาโสม	สำนักปลัด			↔				↔						
๓	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย)	-กิจกรรมฝึกอบรม เตรียมความ พร้อมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน ตำบลนาโสม กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต.นาโสมกำหนด	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๖/ อบต.นาโสม	สำนักปลัด								←————→					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

.....

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑																
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.นาโสม ประจำปี	- จัดฝึกอบรม ทบทวน สมาชิก อปพร.อบต.นาโสม ประจำปี -กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต.นาโสมกำหนด	๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๖/ อบต.นาโสม	สำนักปลัด								←	→								
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน โรงเรียน สถานประกอบการ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๖/ อบต.นาโสม	สำนักปลัด											←	→					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑													
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ๒๕๖๑) กิจกรรมการแสดง การเล่นเกมส์หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ อบต.นาโสมกำหนด	๔๐,๐๐๐	โรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสม อบต.นาโสม	กองการศึกษา				↔										
๒	โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	๕๗,๔๘๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม	กองการศึกษา	←-----→													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

.....

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑												
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	วัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม	ดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษาและ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล นาโสม จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท	๕๑,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. นาโสม	กอง การศึกษา ฯ						←	→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

.....

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑												
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับสุนัขและแมวหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต.นาโสมกำหนด	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๖/อบต.นาโสม	สำนักปลัด				←—————→									
๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดำเนินการจัดซื้อทรายอะเบทและวัสดุอื่นในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย)	กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต.นาโสมกำหนด	๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๖/อบต.นาโสม	สำนักปลัด				←—————→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
.....

๑.๕ แผนงานงบกกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑										
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	กิจกรรมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ กำหนด	๓,๐๖๓,๖๐๐	หมู่ที่ ๑-๖/ อบต.นาโสม	สำนักปลัด											
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	กิจกรรมเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ กำหนด	๑,๑๘๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๖/ อบต.นาโสม	สำนักปลัด											
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	กิจกรรมเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ กำหนด	๔๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๖/ อบต.นาโสม	สำนักปลัด											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑											
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโสม - คลองแห้ง๔ (หมู่ที่ ๑)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม.หรือตามงานที่ อบต.กำหนด	๒๕๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←————→								
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโสม - หนองใหญ่ ๗ (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร หรือตามงานที่ อบต.กำหนด	๑๕๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←————→								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑											
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุพันธ์ ไชยพันธ์ -บ้านนางพิมพา ไชยพันธ์ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๕๐ ตารางเมตร หรือตามงานที่ อบต.กำหนด	๒๙๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง				←————→								
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกเขาตำบล ๓ (หมู่ที่ ๓)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือตามงานที่ อบต.กำหนด	๑๕๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←————→								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

.....

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑											
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางไฟ่ ศึกษากิจ (หมู่ที่ ๓)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือตามงานที่ อบต.กำหนด	๑๕๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←————→								
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเจริญสุข (หมู่ที่ ๔)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือตามงานที่ อบต.กำหนด	๓๓๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง				←————→								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

.....

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑											
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขั้บงูเหลือม - หนองใหญ่ ๒ (หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือตามงานที่ อบต.กำหนด	๑๕๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←————→								
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขั้บงูเหลือม - เขาสมโภชน์ ๕ (หมู่ที่ ๖)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร หรือตามงานที่ อบต.กำหนด	๓๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←————→								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑												
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์)	-กิจกรรมฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนตำบลนาโสม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาสมโภชน์ หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต. กำหนด	๑๐,๐๐๐	เขาสมโภชน์/อบต.นาโสม	สำนักปลัด				↔									
๒	โครงการเมื่อนำอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม	กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้ กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ขยะมูลฝอย ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต. กำหนด	๓๐,๐๐๐	เขาสมโภชน์/อบต.นาโสม	สำนักปลัด	←												→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยางตลาด จังหวัดลพบุรี

.....

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑											
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ความรู้กับประชาชนในด้าน มลพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาโลกร้อน ขยะ ฯลฯ หรือ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต.กำหนด	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ -๖/ อบต.นาโสม	สำนักปลัด	←—————→											
๔	โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ตำบลนาโสม กิจกรรม สร้างบำรุงรักษาแหล่งน้ำใน พื้นที่ สร้างภาชนะกักเก็บน้ำ หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ อบต. กำหนด	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ -๖/ อบต.นาโสม	สำนักปลัด	←—————→											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

.....

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑										
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๓	โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหรือสัมมนา	กิจกรรมดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของอบต. ให้มีความรู้ มีศักยภาพ ปฏิบัติงานหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น	๑๗๕,๐๐๐	อบต.นาโสม	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง/ กองการศึกษาฯ/ สภา อบต. นาโสม	←—————→										
๔	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร ส.อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.นาโสม (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. นาโสม)	กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร ส.อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.นาโสม	๑๐๐,๐๐๐	อบต.นาโสม	สำนักปลัด	←—————→										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

.....

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑											
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันเนื่องจากสาธารณสุขภัยต่าง ๆ (งบสำรองจ่าย)	ดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันเนื่องจากสาธารณสุขภัยต่าง ๆ จากงบสำรองจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	อบต.นาโสม	สำนักปลัด/ กองคลัง	←-----→											
๒	การดำเนินงานแผนงานงบกลาง	บริหารรายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กทบ.)	๒๑๐,๙๖๖	อบต.นาโสม	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง/ กอง การศึกษาฯ	←-----→											

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nasom.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมทรง ช้างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม